




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

24 เมษายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สถ.นิมนต์ 10 คณาจารย์ ตั้ง “พระยาภยไทย”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และประดิษฐานพระยาภยไทย ในกรณี มีพิธีปะกำ โดยครูแก้ว บุตราชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านคชศาสตร์ อดีตหัวหน้าโรงช้างต้นสวนจิตรลดา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจิมรูปหล่อพระยาภยไทย โดย พระพรหมมงคลวชิโรดม (หลวงปู่โสภาส โสภาโส) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดจตุรพักต อารามหลวง อ.งาว จ.ลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระเกจิอาจารย์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้ พระยาภยไทย ช่างสลักภูมิปัญญาความกล้าหาญ ความดี คุณธรรม กตัญญู เพื่อความเป็นสิริมงคลชาวสาธารณสุข</p>	
<p>โผปรับ ครม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เนชั่นออนไลน์)</p> <p>- สำหรับรัฐมนตรีที่เสี่ยงหลุดเก้าอี้ 3 คนของเพื่อไทย ยังคงเป็นชื่อเดิม ประกอบด้วย นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.ประจำสำนักนายกฯ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. แต่สำหรับกรณี นพ.ชลน่าน มีข่าวอีกกระแสระบุว่า ได้รับแรงหนุนจากคนในพรรคให้นั่งเก้าอี้ต่อไป เพราะช่วงตั้งรัฐบาลเพื่อไทยสลัดดีลก้าวไกล นพ.ชลน่านเป็นผู้แบกรับหน้าแทนหลายคน ถือว่ามีความเสียสละ ต้องได้รับการตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อ</p> <p>ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงโผที่จะมานั่ง รมว.สร.ว่า ยังไม่ทราบ และไม่มีสัญญาณอะไรจากทั้งนายกฯ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เรื่องนี้ต้องให้เกียรตินายกฯเป็นคนตัดสินใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mono29</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ตอบคำถามในรายการทัวร์มาลง ทางช่อง mono29 ตอนหนึ่งว่า ถ้าหลุดจากตำแหน่งจริงก็ไม่น้อยใจ เพราะเรามาจากพี่น้องประชาชน 20 กว่าปี ถือว่าได้โอกาสเข้ามาทำงานที่ประชาชนมอบหมายให้ ได้ทำงานให้ประชาชนแล้ว ถ้าเราทำงานดี มั่นใจว่าท่านนายกฯ คงไม่เอาออก แต่ถ้าท่านปรับเราออกก็ต้องมีเหตุผล</p>	
<p>การดูแลผู้หนีภัยชายแดนไทย - เมียนมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, iNNNNEWS)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย - เมียนมา หลังลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ทั้ง 4 จุด คือ รพ.แม่สอด ด้านสะพานมิตรภาพที่ 1 ด้านสะพานมิตรภาพที่ 2 และพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวที่เป็นศูนย์พักพิงผู้พลัดถิ่น โดยด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลสะสม ตั้งแต่ก่อนเทศกาลสงกรานต์ จนถึง 22 เม.ย. ทั้งหมด 113 คน โดยในวันที่ 20 เม.ย. มีผู้เข้ารับการรักษาจำนวนมาก รพ.ได้ดำเนินการตามแผนการรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และปรับแผนฉุกเฉินรองรับภัยพิบัติเป็นระดับสาม จึงต้องระดมความพร้อมทางด้านบุคลากร และเครื่องมือ เพื่อบริหารจัดการผู้ป่วย เป็นเพียงการประกาศแผนภายในสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่ใช่การประกาศแผนเป็นภาวะฉุกเฉินระดับ 5 ตามที่มีข่าวออกไป และสามารถประกาศยุติแผนได้ภายใน 3 ชม.</p>	
<p>ก๊อชชิบโฆษก สร.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ คอรั้มน์ สปอตไลต์</p> <p>-กล่าวถึงประวัติการเรียน การทำงาน และหน้าที่ปฏิบัติการกิจของ น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สร. ฝ่ายการเมือง ต้องลื้อนเก้าอี้ใหม่ หลังกระแสหมอลชานอาจพ้นเก้าอี้ รมว.สร. เพื่อกลับไปช่วยงานให้พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างถนัด</p>	
<p>ติดตามความก้าวหน้านักสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ดร.ริชกี สาริระ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.กฤตย์ตีวณณ์ ฉัตรทอง กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ยื่นหนังสือถึง รมว.สธ. ติดตามความก้าวหน้านักสาธารณสุข พร้อมขอให้เร่งดำเนินการ 7 ประเด็น ทั้งสิทธิ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน นับเวลาเกื้อกูลเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข การบรรจุโควิตรอบ 2 พร้อมทั้งแจ้งผลให้ชมรมฯ ทราบต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>-กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. เผยแพร่ คู่มือตรวจสอบวุฒิออนไลน์ e-Accredit ของ ก.พ. เพื่อตรวจสอบผู้มีสิทธิ เข้าสู่ตำแหน่ง ‘นักสาธารณสุข’ เมื่อทราบผลการรับรองคุณวุฒิแล้วให้นำมาเปรียบเทียบกับวุฒิการศึกษาในตำแหน่งนักสาธารณสุขหรือไม่ และให้แจ้งข้อมูลกลับมายัง สป.สธ. เพื่อให้ดำเนินการพิจารณาจัดสรรตำแหน่งเพื่อย้ายสายงานต่อไป</p>	
<p>โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, ผจก., topnews, thebetter, sondhitalk, voicetv, newtv, thekey.news, tojo.news)</p> <p>-น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ.ฝ่ายการเมือง เผย รมว.สธ. ฝากถึงประชาชนอย่าตื่นตระหนกข่าวสารเกี่ยวกับโควิด ขอให้ติดตามจากกรมควบคุมโรคเท่านั้น ทั้งนี้ นพ.ชลน่าน มีความห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์โควิดที่เพิ่มสูงขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ ปัจจุบันโรคโควิดเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ แต่ยังไม่มียารักษาที่รุนแรง ที่ผ่านมา สธ.ทุกจังหวัดประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อม กำชับทุกหน่วยงานดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง รพ.หรือสถานพยาบาลไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เป็นอย่าง ประชาชนสามารถป้องกันได้ ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หากมีอาการคล้ายหวัดให้ตรวจ ATK ผลเป็นบวกให้กักตัวรักษาตามอาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน</p> <p>-จ.สงขลา พบผู้ป่วยเพิ่มเท่าตัว เฝ้าระวังมาตรการป้องกันเข้มข้นในกลุ่มเสี่ยง</p> <p>-จ.เชียงใหม่ และนครราชสีมา พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ชุดตรวจ ATK ไม่พบการขาดแคลน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก., ข่าวสด)</p> <p>-ทีมข่าวสอบถามไปยัง นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ ได้คำตอบว่าโควิดกำลังระบาดเพิ่มขึ้นจริง จากการไปเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ ผู้ป่วยมีทุกช่วงวัย แต่กลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มคนสูงอายุ คนที่ไม่เคยฉีดวัคซีน ยังไม่เคยติดโควิด หากติดอาจจะเป็นหนัก สอดคล้องกับข้อมูลศูนย์จีโนมระบุว่าตัวเลขคนติดเชื้อตอนนี้บอกได้ยาก ส่วนใหญ่เป็นการตรวจ ATK ที่บ้าน ทำให้ข้อมูลไม่ชัดเจน ส่วนยอดการสั่งซื้อ ATK มีถึง 4 แสนชุด แสดงว่ามีคนติดเชื้อจำนวนมาก แต่อาการไม่หนักถึงขั้นเข้า รพ. ทำให้ตัวเลขผู้ป่วยจากกรมควบคุมโรคมียัง 1 พันกว่าคนเท่านั้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>-นพ.ธีระ วรธนารัตน์ กล่าวถึงสถานการณ์โควิดเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โควิดไม่ใช่หวัดธรรมดา เสี่ยงป่วย และมีภาวะลองโควิดที่บ้านทอนคุณภาพชีวิตระยะยาว ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ไข นอกจากนี้ ยังได้เปรียบเทียบไข้หวัดใหญ่กับโควิด สถิติผู้เสียชีวิตของโควิดทำให้เสียชีวิตมากกว่าไข้หวัดใหญ่ 10 เท่า</p>	
<p>เหตุไฟไหม้โรงงานกำจัดกากสารเคมี จ.ระยอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ข่าวสด, แนวหน้า, สวพ.91, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ch7, bugaboo, TNN, mcot, thebangkokinsight, mono29, nation, newtv, ch3plus, pptv)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากเหตุการณ์ไฟไหม้โกดังเก็บกากสารเคมีอุตสาหกรรม บจก.วินโพรเสส จ.ระยอง พบผู้บาดเจ็บจากการสัมผัสควัน 10 ราย จนท.ดับเพลิงบางรายได้รับบาดเจ็บและหมดสติ นำตัวส่ง รพ.ทั้งหมดแล้ว ผลการตรวจหาการปนเปื้อนในตัวอย่างน้ำประปา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ขอให้สังเกตสี กลิ่น หากพบผิดปกติให้รีบแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ ส่วนด้านสุขภาพील สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในศูนย์อพยพมีการจัดการขยะ ส้วมสะอาด น้ำดื่มสะอาด อาหารปลอดภัย</p> <p>- ผู้ว่าฯ จ.ระยอง สั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการ ณ อบต.บางบุตร เพื่อดำเนินการดับเพลิงและช่วยเหลือ การอพยพ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังด้านสุขภาพ ปชช. รวมทั้งการประเมินคุณภาพอากาศ โดยเร่งด่วน พร้อมเตรียมศูนย์อพยพรองรับ 3 แห่ง ได้แก่ อบต.บางบุตร วัดหนองพะวา และ อบต.หนองบัว 3 โดยขณะนี้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วประมาณ 95% ยังมีบางจุดที่พบควันไฟอยู่ ได้ใช้โฟมฉีดคลุมไว้ และยังไม่ทราบว่ามีเพลิงไหม้ที่เป็นสารที่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการตรวจวัดสารเคมี ในบรรยากาศในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน ระยะ 300 เมตร - 10 กม. ระหว่างวันที่ 22 - 23 เม.ย. 2567 พบปริมาณโอโซนและสารเคมีเล็กน้อยอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยให้ ก.สธ. ก.ทรัพยากรฯ ก.อุตสาหกรรม ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และกำชับให้หาสาเหตุ หากเป็นเหตุที่ใจให้เกิดขึ้นต้องดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน คือ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพปชช. และเร่งจัดการกับสารเคมีที่ตกค้าง โดยมอบหมายให้ รมว. อุตสาหกรรม ไปวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมถึงมีอำนาจกำกับดูแลการกำจัดกากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบ - น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม กล่าวถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานเก็บสารเคมี จ.ระยอง เชื่อมโยงกับโรงงานที่เกิดเหตุไฟไหม้ในอ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกัน และอาจเป็นการทำลายหลักฐาน ว่า ขอให้รอผลสรุปจากทางตำรวจก่อน ซึ่งยังมี รง.ในพื้นที่จ.ราชบุรีด้วย ได้สั่งการปลัดก.อุตสาหกรรม และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปดูเรื่องนี้โดยด่วน 	
<p>โครงการ "กำแพงหัวใจ"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, thecoverage, pptvhd36, hfocus, nationtv, thaitodaynews, nationtv)</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ชวนเยาวชนในเขตกรุงเทพฯ อายุ 15-25 ปี เข้าร่วมโครงการ "กำแพงหัวใจที่หัวใจให้เยาวชน" รับบริการสุขภาพจิตออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันอูก้า (Ooca) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ จากข้อมูลการใช้บริการ Mental Health Check In ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 20 เม.ย. 67 พบว่าประชาชนไทยอายุต่ำกว่า 20 ปี ในเขต กทม. ที่ให้ข้อมูลจำนวนกว่า 1,200 ราย มีความเครียดสูงร้อยละ 58.20 เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าร้อยละ 61.07 และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายร้อยละ 43.65</p>	
<p>ระวังภัยใกล้ตัวจากสัตว์เลี้ยงสุคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ผจก., brighttv, js100, thereporters, tnn, thaipbs, thecoverage, newtv, thebetter, sondhitalk)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนผู้เลี้ยงแมวระวังติดเชื้อราจากแมว ติดต่อสูคนได้ จากการถูกแมวติดเชื้อมานกัด สัมผัสผิวหนัง เริ่มจากผื่นแดงขึ้นตามร่างกาย แขนขา มีขุยสะเก็ด ก่อนลามขึ้นศีรษะ จนอาจผมร่วง บางรายแคะเกาจนเป็นแผลอาจติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน วิธีการป้องกัน ควรหมั่นดูแลสุขภาพแมวที่เลี้ยง พาไปฉีดวัคซีนตามกำหนด จัดสถานที่เลี้ยงให้สะอาด แยกโซนบริเวณที่เหมาะสม หากแมวเป็นโรคผิวหนัง ควรพาไปรักษาที่สัตวแพทย์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสในช่วงที่แมวมีอาการหรือจนกว่าจะรักษาหาย ไม่ควรคลุกคลีกับแมวมามากเกินไป ไม่ควรเลี้ยงบนที่นอน และอย่าให้แมวเลียใบหน้า</p>	
<p>ศิลปะบำบัดเยียวยาใจผู้สูงวัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>- พญ.บุษกร โลหารชุน ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ กล่าวว่า สถาบันฯ มีการตรวจประเมินสุขภาพผู้สูงอายุโดยตรง และมีการรักษาหลากหลาย โดยมีศิลปะบำบัดเป็นการแพทย์ทางเลือก ทั้งด้านการวินิจฉัยและการบำบัดฟื้นฟู ภายใจจิตวิญญาณ โดยประเมินให้ผู้สูงวัยเข้าคลาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม ตามความสมัครใจ ล่าสุดได้นำการจัดดอกไม้แบบอิคเบาณะเป็นหนึ่งในศิลปะบำบัด</p>	
<p>แนะนำการใช้สมุนไพรที่ไม่ส่งผลต่อไต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง)</p> <p>- ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวถึง กรณีผู้ใช้ตั๊กต้อกรายหนึ่งระบุถึงการไ้ยาสมุนไพรจะทำให้ไตทำงานหนักอาจทำให้เกิดภาวะไตวายได้ ว่า หากใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง ในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับรองอย่างถูกต้องจาก ออย. ก็ปลอดภัย ในส่วนของผู้ที่มีการทำงานของไตที่ไม่ดี ควรหลีกเลี่ยงการซื้อสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานเอง หรือขอคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ เพราะอาจมีอันตราย อาจส่งผลให้ไตทำงานแย่ลงได้ โดยเฉพาะเรื่องของยาตีกัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความอ้วน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thaipr.net, thereporter)</p> <p>-รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย ชี้โรคอ้วนเป็นปัญหาเรื้อรังในไทย สร้างภาระทางเศรษฐกิจให้ประเทศถึง 4.9% ของ GDP หลังต้องจ่ายเป็นค่ารักษา</p> <p>นพ.ศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมการบริการและสุขภาพะ กรมอนามัย เปิดเผยผลสำรวจการรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย (Health Literacy) ปี 2566 คนไทยส่วนใหญ่มองว่า ความอ้วน เป็นเพียงแค่รูปร่างหน้าตา ความสวยงามหรือรูปลักษณ์ภายนอก มากกว่าที่จะเข้าใจว่าเป็นโรค และส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว ขณะที่บางรายอาจเริ่มกังวลถึงสุขภาพเมื่อมีน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไป</p>	
<p>ข้าวเหนียวมะม่วง</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (nationtv)</p> <p>-เว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหารและรีวิวกจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลก ได้จัดอันดับ "Top 23 RICE PUDDINGS in the World" ผลปรากฏว่าในปี 2024 "ข้าวเหนียวมะม่วง" (Mango Sticky Rice) คว้าอันดับ 2 พุดดิงข้าวที่ดีที่สุดในโลกไปครอง</p> <p>กรมอนามัย แนะนำกินข้าวเหนียวมะม่วงในปริมาณที่เหมาะสม ได้คุณค่าโภชนาการ พร้อมย้ำมะม่วงสุก มีวิตามินและแร่ธาตุหลายอย่าง ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอี เบต้าแคโรทีน โยอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยส่งเสริมสุขภาพ บำรุงผิวพรรณ และช่วยคลายความร้อน ทำให้ร่างกายสดชื่น นอกจากนี้ กะทิยังช่วยให้วิตามินเอและอี จากมะม่วงดูดซึมได้ดีขึ้น แต่ไม่ควรกินข้าวเหนียวมะม่วงมากเกินไป เพราะอาจทำให้ร่างกายได้รับพลังงานเกิน และกระตุ้นอาการร้อนใน เจ็บคอ การกินข้าวเหนียวมะม่วงให้ค่อยๆ ไม่เสียสุขภาพ จึงควรกินในปริมาณที่ไม่มากและบ่อยเกินไป พร้อมทั้งควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อช่วยเผาผลาญพลังงานในแต่ละวันด้วย</p>	
<p>อย.แก้อุปสรรคธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นายสุภูมิพงศ์ โง่นคำ คณะที่ปรึกษา รมว.สธ. ประธานคณะทำงานปรับปรุงกฎระเบียบที่เกินความจำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการของแนวทางการปรับปรุงกฎหมายของ อย. สำหรับการแก้ไขปัญหอุปสรรค รวมทั้ง Quick Win 2 เรื่อง ได้แก่ การปรับปรุงกฎระเบียบอำนวยความสะดวกการอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ รวมทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อยกเลิกขั้นตอนการรับรองความถูกต้องของเอกสารใบสำคัญสำหรับขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพจากต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ประเด็นการปรับปรุงกฎหมายที่ครบถ้วน ก่อนจัดทำเป็นแผนทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป</p>	
<p>เพิ่มช่องทางตรวจสุขภาพกาย-ใจ ด้วย AI</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, hfocus, thecoverage)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. ยกกระดับแอปพลิเคชันไลน์สปสช. (ID : @nhso) โดยเพิ่มระบบ AI ในการให้บริการ Doctor at Home ตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง และ AI DMIND ประเมินสุขภาพใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคนไทย ถือเป็นหนึ่งนวัตกรรมการสาธารณสุขวิถีใหม่ในยุคปัจจุบัน</p>	
<p>คนไทยต้องไม่ไร้สิทธิ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- เสนอบทความกล่าวถึง การคืนสิทธิให้กับคนชายขอบด้วยการตรวจ DNA ตามกรอบบันทึกความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน 9 หน่วยงาน ได้แก่ ก.ยุติธรรม สสส. สปสช. ก.มหาดไทย ก.สธ. ก.พัฒนาสังคมฯ กทม. องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) เปลี่ยนผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎรให้มีภาพบนหน้าบัตร ใช้สิทธิรักษา-สวัสดิการแห่งรัฐได้ในฐานะประชาชนไทย โดยตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน มีรพ.เข้าร่วม 20 แห่ง ใน 12 จังหวัด มีคนไทยไร้สิทธิและกลุ่มชาติพันธุ์เข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพฯ แล้ว 2,570 คน ทั้งเป็นกลุ่มคนไทย และกลุ่มคนไร้บ้าน คนไทยตกหล่นและชาติพันธุ์ ใน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และได้จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนทั้ง 9 หน่วยงาน 22 องค์กรเครือข่ายการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จัดเก็บสารพันธุกรรม รวมทั้งรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 ได้แก่ เครือข่ายผู้ให้บริการสูงสุด, เครือข่ายต้นแบบยอดเยี่ยม, ด้านการสร้างและสามารถพัฒนาเครือข่ายการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ, บุคคลต้นแบบเครือข่าย (ภาครัฐ) และภาคประชาชน รวม 11 รางวัล</p>	
<p>เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล 10 หน่วยงานรัฐ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, sondhitalk)</p> <p>- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย 10 หน่วยงานรัฐที่ได้เชื่อมโยงข้อมูลได้แก่ 1. อย. 2.กรมที่ดิน 3.กรมธนารักษ์ 4.สนง.คกก.ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 5.กรมโรงงานอุตสาหกรรม 6.กรมสรรพสามิต 7.ธนาคารแห่งประเทศไทย 8.กรมศุลกากร 9.กรมบัญชีกลาง และ 10.กรมสรรพากร จะไม่เรียกเก็บเอกสารนิติบุคคล ไม่ต้องเซ็นสำเนา ลดความซ้ำซ้อน ลดการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่ายให้ภาคธุรกิจและปชช. และสนับสนุนนโยบายการเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น</p>	
<p>เลิกกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์,ไทยรัฐ, คมชัดลึก, มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ข่าวสด, Tnews, kapok, thainews, thetiger, linetoday, thebangkokinsight, tojonews, ch3, ch8, ch7, pptvhd36, amarintv, ejan)</p> <p>-ปิม ศรีณยู ประชากริช นักแสดงหนุ่มที่รู้จักกันในชื่อ ปิม พลังใบ โปสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพื่อเป็นอุทาหรณ์ ระบุว่า เลิกกัญชาอย่างถาวร เพราะสารเคมีในสมองหลังฟื้น เพราะใช้กัญชากับทุกปัญหา ใช้มากเกินไป บางครั้งสุขมาก/ จมทุกซั่มมากเกินคนปกติ อารมณ์สวิง บวกกับภาวะโรคซึมเศร้า ทำให้ระบบประมวลผลในสมองรวน พุดวนไปมา จับใจความไม่ได้ จำเรื่องที่พูดไปไม่ได้ น้ำลายไหลไม่รู้ตัว ซึ่งมีชาวโลกออนไลน์เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก พร้อมกับบอกล่าวประสพการณ์ผลกระทบของตัวเองเกี่ยวกับการเสพกัญชา</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, sondhitalk, bangkok-today, thestatestimes)</p> <p>-ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า (ESCT) เผยอังกฤษเตรียมเก็บภาษีบุหรีไฟฟ้าและขึ้นภาษีบุหรีควบคู่กันตั้งแต่ ต.ค.69 เป็นต้นไป เพื่อนำรายได้ภาษีไปหนุนบริการสาธารณสุข และยังคงแรงจูงใจให้ผู้สูบบุหรีหันไปใช้บุหรีไฟฟ้าแทน ด้านตัวแทนองค์กรด้านการสูบบุหรีหรืออังกฤษระบุ การเก็บบุหรีไฟฟ้าจะเป็นกำลังสำคัญในการหยุดการทะลักเข้ามาของบุหรีไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับที่ไทยกำลังประสบอย่างหนักในช่วงนี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แพลตฟอร์ม X</p> <p>-ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกิจ (@DrPrakit_ASH) แชร์ข่าวจากเว็บไซต์ hfocus ระบุ ธุรกิจบุหรีไฟฟ้าในไทยมีเครือข่ายสนับสนุนบุหรีไฟฟ้าที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจบุหรี เข้าไปเป็นกรณีการในสภา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ไทยยกเลิกการห้ามขายบุหรีไฟฟ้า เหมือนธุรกิจบุหรีไฟฟ้าในอังกฤษ สส.ติดสินบนรัฐบาล 20 ล้านบาท เพื่อให้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนบุหรีไฟฟ้ามาตลอด 6 ปี</p>	
<p>ช่วยเหลือนักเรียนเป็นมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง</p> <p>- นางพรทิพย์ นุกุลกิจ ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สสจ.พังงา ลงพื้นที่ช่วยเหลือ นร.ชาย ชั้น ม. 2 รร.ทุ่งมะพร้าววิทยา ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว รักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัด ที่รพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาค่าใช้จ่าย โดยสนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมบริจาคเงิน และประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธา พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดให้ความช่วยเหลือร่วมบริจาคเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว</p>	
<p>อดีต ผอ.รพ.กระทำอัตวินิบาตกรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- ร.ต.อ.เสน่ห์ เดชสุภา สภ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว รับแจ้งเหตุชายยิงตัวตายภายในบ้านเลขที่ 16 หมู่ 5 ต.เขาฉกรรจ์ เข้าตรวจสอบ พบร่างนพ.บรรหาร ภู่ทอง อายุ 81 ปี อดีตผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ใช้ปืน .22 จ่อยิงขมับขวา 1 นัด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และข้างลำตัวพบปื้น .22 แบบลูกโม้ 1 กระบอก แพทย์คาดเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 10 ชม.นำร่างชันสูตรศพที่นิติเวช รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เบื้องต้นคาดเสียชีวิตจากโรคประจำตัว เป็นสาเหตุของการอัตวินิบาตกรรม</p>	
<p>ร้องคลินิกเลเซอร์ทำติตเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., brighttv, news1live, sonthitalk, workpoint, amarintv, ch7)</p> <p>-น.ส.เสาวลักษณ์ วัย 36 ปี นักธุรกิจสาวชาวรังสิต เข้าร้องทุกข์กับเพจสายไหม กรณีไปเสริมความงามที่คลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งย่านรังสิต จ.ปทุมธานี หลังรับการเลเซอร์ขนเพชร มีอาการปวดแสบปวดร้อนที่อวัยวะเพศ แผลพุพอง ติตเชื้อรุนแรง จนต้องแอดมิทให้น้ำเกลือและยาฆ่าเชื้อ 3 คืน ทั้งนี้ ได้รู้จักคลินิกจากโฆษณาทางเฟซบุ๊ก คิดราคาเลเซอร์ครั้งละ 2 พันบาท เริ่มผิด้สังเกตเห็นว่าคนยิงเลเซอร์ไม่ได้ใส่ชุดแพทย์ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมระบุเบื้องต้นจะประสานไปยังกรม สบส. และ สคบ. เข้ามาตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่ายต่อไป</p>	